



ประกาศคณะกรรมการ

เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ)

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

.....
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ การสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาให้สาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการ นั้น คณะกรรมการฯ จึงกำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้

๑. รายวิชาสำหรับสอบประมวลความรู้ คือ รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา
๒. กำหนดการสอบ (รายละเอียดตามปฏิทินการสอบประมวลความรู้ฯ ที่แนบมาท้ายนี้)
๓. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบฯ ครั้งแรกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ กรณีที่ยื่นคำร้องขอสอบฯ ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา รายวิชาละ ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง และหากไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนดในรอบที่สมัครสอบ ให้ถือว่าสละสิทธิ์สอบในรอบการสอบนั้น จะต้องยื่นคำร้องขอสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบในรอบถัดไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วันลา)

รองคณบดี รักษาการแทน

คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ครั้งที่	วันที่	กิจกรรม
๒	๑๙ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑	นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ (งานวิชาการ)
	๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑	งานวิชาการตรวจคำร้องและเสนอคณบดีอนุมัติ
	๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	นักศึกษารับคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบฯ (กรณีที่ไม่ใช่การสอบครั้งแรก) และส่งคำร้องคืนที่งานวิชาการคณะ
	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาสอบ และห้องสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการคณะ และเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ ed.kru.ac.th
	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	สอบประมวลความรู้ นักศึกษาเข้าห้องสอบในวันเวลาตามประกาศ
	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	สาขาวิชาส่งผลการสอบถึงคณะครุศาสตร์
	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการคณะ หรือเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ ed.kru.ac.th และส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓	๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑	นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ (งานวิชาการ)
	๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑	งานวิชาการตรวจคำร้องและเสนอคณบดีอนุมัติ
	๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑	นักศึกษารับคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบฯ (กรณีที่ไม่ใช่การสอบครั้งแรก) และส่งคำร้องคืนที่งานวิชาการคณะ
	๒๐ เมษายน ๒๕๖๑	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาสอบ และห้องสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการคณะ และเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ ed.kru.ac.th
	๒๕ เมษายน ๒๕๖๑	สอบประมวลความรู้ นักศึกษาเข้าห้องสอบในวันเวลาตามประกาศ
	๓๐ เมษายน ๒๕๖๑	สาขาวิชาส่งผลการสอบถึงคณะครุศาสตร์
	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑	ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการคณะ หรือเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ ed.kru.ac.th และส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ : ๑. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ หรือ มีหน่วยกิต สะสม ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ศึกษา

๒. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์สอบหากไม่เข้าสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ ต้องทำการยื่นคำร้อง ขอสอบฯ และชำระค่าธรรมเนียมในครั้งต่อไป

๓. ในการยื่นคำร้องขอสอบฯ ครั้งแรกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ กรณีที่ยื่น คำร้องขอสอบฯ ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา รายวิชาละ ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง

๔. นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบฯ หรือนำคำร้องฯ ไปจ่ายเงินแล้ว แต่ไม่ส่ง คำร้องที่งานวิชาการคณะ ตามที่ปฏิทินการสอบประมวลความรู้กำหนด จะให้นักศึกษาไปยื่นคำร้อง ขอสอบฯ (โดยเริ่มต้นใหม่) ในครั้งถัดไป (คณะจะไม่รับคำร้องหรือบันทึกล่าช้าหากเลยระยะเวลา ที่กำหนด)

งานวิชาการ คณะครุศาสตร์